
รายงานการประชุมเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
 ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

ครั้งท่ี 9 / 2560 
วันท่ี 28 กันยายน 2560 

ณ ดีวารี ดีวา นาน่า แก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
---------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายวันชัย  คนงาม  เกษตรจังหวัดเพชรบุรี      ประธาน 
           2. นายวิรัตน์  สว่างลาภ      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

3. นายชาญณรงค์ พวงสั้น  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นายสําเนา จันทร์จวง         หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
5. น.ส.ประพันธ์ ชนะวรรณโณ  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
6. นางปัจฉิมา เผือกเทศ      หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป   
7. นางชุลีพร  ทรัพย์สิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี (แทน) 
8. นางสาวธนันรดา  เทียนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
     เกษตรอําเภอเขาย้อย (แทน) 
9. นายณรงค์ สําแดงเดช   เกษตรอําเภอบ้านลาด 
10.นายอําพล แพบุตร   เกษตรอําเภอชะอํา 
11. นางอุไร กาลปักษ์   เกษตรอําเภอบ้านแหลม 
12. นายนิพนธ์ บุตรเมือง  เกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง  

รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอท่ายาง 
13. นางสาวนิตยา  ต้ังศุภธวัช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
     รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง 
14. นายนราธิป  จันทร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอแก่งกระจาน 
15. นางสาวพิมพ์ภัสสร กระจ่างวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
16. นายยุกตนันท์  จําปาเทศ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
17. นางสาวศิรประภา โพธิ์กาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
18. นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
19. นางสาวจันทิมา เอ่ียมสะอาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๒๐. นายสุริยา ศรีนาโค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ       เลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม (สํานักงานเกษตรจังหวัด) 
1. นางสาวปาณิดล นิยมค้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  ติดราชการ 
๒. นายพันลภ เอ่ียมสวัสด์ิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ   

 ๓. นางพรรณวดี ทองแดง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
๔. นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
๕. นายวิโมกษ์ พรหมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
๖. นายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 7. นางสาวศิริรัตน์ แจ้งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
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๘. นายสักรินทร์ เทียนทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
๙. นางกุลธิดา  คารมณ์            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      
๑๐. นางสาวอําไพ สุขจํารูญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๑๑. น.ส.วรรณฉัตร วิเชียรฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๑๒. นางสลักจิต นิ่มบุญ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๓. นางรัชนี จิตรตระว ี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๑๔. นางธารารัตน์ บุญพ่วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
๑๕. นางอําพรรณ์ เสื่อมผิว เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.3๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอให้เร่งเบิกจ่ายงบดําเนินงานในปี ๒๕๖๑ โดยขออนุมัติดําเนินการ แล้วแจ้งแผนให้อําเภอทราบ 
และให้เร่งดําเนินการ ท้ังงบประมาณในส่วนของจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร 

2. เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม กรณีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ขอให้เกษตรอําเภอเร่งเตรียมข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งให้จังหวัดทราบด้วย 

๓. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในท่ีประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดเพชรบุรี  
สํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่าเอกสารครบแล้ว แต่ขาดการลงบัญช ีขอให้เจ้าหน้าท่ีสื่อสารให้ชุมชน 
ทําเอกสารลงบัญชีให้เรียบร้อย หลังจากนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะลงมาติดตามประเมินผลต่อไป 

๔. ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอให้ไปร่วมกันสมัครเพ่ือทํางานอาสาสมัคร 
จิตอาสา ท่ีจะมาร่วมทํางานจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  
ประธาน    - ดอกไม้จันทน์ ตามท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอส่งมาสํานักงานเกษตรจังหวัดจะทําหนังสือแจ้ง 
                           จังหวดัเพชรบุรี  

- ดาวเรือง  ซ้ือเมล็ดมา ๒,๐๐๐ เมล็ด  ให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไปเพาะเพ่ือนําไปใช้ใน
ส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และตอนนี้มีการประสานขอไปใช้ในส่วนต่างๆ  

ชาญณรงค์ - ดาวเรือง 2,000 เมล็ด ชาวบ้านตําบลช่องสะแก ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเพาะเมล็ดให้ฟรี 
 - นํามาต้ังท่ีหน้าสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ี100 ต้น 
 - ใช้หน้าพระเมรุฯ ท่ีวัดคงคารามวรวิหาร จํานวน 1,500 

- ต้องการใช้ดาวเรือง ๒๐๐ ต้นท่ีหน้าอุทยานรัชการท่ี ๔ และสว่นอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้รวมแล้ว ๒,๐๐๐ ใช้หมด
ดังนั้น ในส่วนของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ีจะหมดพอดี จึงขอให้สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ช่วยพิจารณาเตรียมให้การสนับสนุน ท้ังส่วนของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ีและในพ้ืนท่ีท่ีมี 
การดําเนินกิจกรรม หรือการจัดงาน ซ่ึง ทางเกษตรอําเภออาจต้องช่วยหาทางสนับสนนุและจะมีการขอ
ดาวเรืองจากเราไปใช้ในหลายส่วน ต้องวางแผนว่าจะเอามาจากไหน เช่น ขอบริจาค 

วิรัตน์    - ในส่วนของการประดับ ตกแต่งสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดาวเรือง ๑๐๐ ต้นแรก ขอสนับสนุน  
มาจากชุมชน ของอําเภอบ้านแหลม จัดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ 

    - ส่วนท่ีวางหน้าสํานักงานฯ ตามแนวถนน มากจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน ๑๐๐ ต้น  
    - ติดต่อซ้ือจาก นายอํานาจ  เหล็งบํารุง สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง จํานวน ๑๐๐ ต้น   
    - ซ้ือจากเกษตรอําเภอบ้านแหลม จํานวน ๒๐๐ ต้น ในวันพรุ่งนี้จะเอามา เพ่ือปลูกหน้าสํานักงานฯ   
                           บริเวณหนา้ป้าย โดยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ช่วยออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ ต้น 
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  - หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นํามาเรียงไว้หนา้ป้าย ในหลวงรัชการท่ี ๙ ไว้สว่นหนึ่งแล้ว  
  - จะหาซ้ืออิฐมอญประมาณ 200 ก้อน มาวางเรียงช่วยให้ดูดข้ึีน 
  - ในส่วนของ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแลว้ แต่ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีขอรับการสนับสนุน 
  จากภายนอก ขอให้เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และหวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ชว่ยดําเนินการ 

ประธาน    ขอให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปเขียนโครงการเพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ไปขออนุมัติงบบริหาร 
  ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในปี ๒๕๖๑  ไปจัดซ้ือดาวเรอืง 

วิรัตน์    ขอให้กลุ่มฯ ฝ่ายฯ ชว่ยสนับสนุนตามศักยภาพ จะดีกว่าไปของบมาซ้ือ เพ่ือต่อยอดให้ชุมชนยั่งยืนได้ 
ตามท่ีเราได้แนะนําชุมชน 

 
๕. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ีขอเชิญร่วมทอดกฐิน ท่ีจังหวัดสิงห์บุรี  

วันท่ี ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝากฝ่ายบริหารท่ัวไปร่วมบอกบุญ เจ้าหน้าท่ีทุกคน  
 

มติท่ีประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 8 / 2560  

วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ีและรายงาน 
การประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 8 / 2560 วันท่ี 31 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงาน 
การประชุมให้ผู้เก่ียวข้องเพ่ือรับรองรายงานการประชุมแล้ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารท่ีได้ส่งให้ทางอีเมล์ 
ของกลุ่มฯ / ฝ่ายฯ  และ สาํนักงานเกษตรอําเภอ หากต้องการแก้ไขขอให้แจ้ง ในท่ีประชุม และวันนี้จึงขอมติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
 1. การจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 (อ้างถึงหนังสือจังหวัด

เพชรบุรี ท่ี พบ 0009/ว 8766 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560) จังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมืออําเภอในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1) สํารวจและจัดเก็บข้อมูล พิกัดท่ีตั้งของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี และทําการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศฯ เพ่ือแสดงผลบนแผนท่ีออนไลน์ ภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 

2) สํารวจ/ตรวจสอบ/จัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในแบบ สวช.01 ให้เป็นปัจจุบัน 
(โดยใช้แบบ สวช.05 ในการจัดเก็บข้อมูลท่ีปรับปรุง/แก้ไข และนํามาบันทึกข้อมูลในระบบ) ก่อนดําเนินการ 
ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 

3) สํารวจ/ตรวจสอบ/จัดเก็บ ข้อมูลสินค้า/บริการของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเพ่ิมเติมสินค้า/
บริการเด่นท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ี นําเสนอลงใน E-Catalog เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
(โดยใช้แบบสินค้า 01 ในการจดัเก็บข้อมูลและนํามาบันทึกข้อมูลในระบบ) 

4) สํารวจและจัดเก็บข้อมูล ตามแบบสอบถามการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน  
ส่งจังหวัดภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา 
1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป                

1.1 ขอความอนุเคราะห์นําเรื่องสหกรณ์บรรจุในวาระการประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ตามเอกสารแนบ       
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      1.2 การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้องเบิกจ่าย 
ให้ได้ร้อยละ…96%.. ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (ก.ย.60) ตัดยอด ณ วันท่ี 28 กันยายน 2560 
            - งบกรมส่งเสริมการเกษตร/เบิกแทนกัน เบิกจ่ายได้ร้อยละ  96.22 
            - งบกลาง (หนองหัวดํา) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 
   - งบกลาง (9101 MOU) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 
   - งบกลาง (9101 ) ค่าใช้จ่ายในการจัดชี้แจง/ประชุมฯ/ติดตาม  เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.65 
   - งบกลาง โอนเพ่ิมเติม  เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 
            - งบพัฒนาจังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98 
 
ประธาน  - ในปีหน้าขอให้เตรียมเรื่องการขออนุมัติ และการดําเนินการให้พร้อม เม่ือเงินโอนเข้ามาแล้ว 
  ให้จัดซ้ือ จัดจ้างได้ทันที 
 - การจัดเวทีทําแผนการดําเนินงานของทุกอําเภอ กลุ่มงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีรับผิดชอบงาน เม่ือได้รับการโอนงบประมาณมาให้ทําแผน โดยคณะทํางานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรของจังหวัดต้องลงไปช่วยอําเภอได้ วันพุทธ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานลงไปช่วยอําเภอ 
- ต้องมาทําแผน วางแผนงานร่วมกัน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ของกรมฯ จังหวัด อําเภอ เพ่ือให้เห็นว่า
ทําอะไร เม่ือไร 

 - ต้องแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องการรายงานเอกสาร การรายงานผล 
  - ศพก. , แปลงใหญ่ งานเน้นหนักของกรมฯ และนโยบายกระทรวงฯ ให้ข้าราชการรับผิดชอบงาน  
  อย่าให้พนักงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบ  
  - แบบประเมินผลก่อนและหลัง อบรม ไม่ต้องรอกรมฯ ขอให้เตรียมไว้ และสรุปผลให้ได้ 
  - ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ และปฏิบัติการ เรียนในระบบอีเลินนิ่งของกรมฯ    
  และของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
  - งานแปลงใหญ่ ส่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ    
  (Single Command) จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน ๓ แปลง มีข้อมูล ๑ แปลง ท่ีเหลือไม่มีเอกสาร    
  ดังนั้น ฝากหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามด้วย เบ้ืองต้นได้ผ่านท่ีประชุมแล้ว  
  ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมและสมบูรณ์ด้วย 
  - ฝากเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ทําแผนกิจกรรม ของแปลงใหญ่ และทําแผนธุรกิจ เสนอต่อ    
  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)    
  จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องข้าว ท้ังการบริโภค และด้านการแปรรูป  
  อาจมีการซ้ือเครื่องอบความชื้น การสร้างโรงสีใช้ร่วมกัน การแปรรูปเป็นแป้งข้าวจ้าว เช่น ทําแป้ง   
  ข้าวจ้าว ทําเส้นขนมจีน ฝากให้คิดงานเชิงรุก ไปประสานงานแปลงใหญ่ ศพก. เพ่ือพัฒนาให้ 
  เกิดข้ึนให้ได้ จะได้เป็นการสร้างงานไว้ให้เจ้าหน้าท่ีในรุ่นหลังๆ ได้ดําเนินงานได้สะดวกข้ึน 
  ในอนาคต 
 



 
๕
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     1.3 มาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
และน้ํามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง และให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ผ่านเข้าระบบทุกเดือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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              1.4 การควบคุมภายใน  ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีได้ 
แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว 
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              1.5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 1) ตู้รับความคิดเห็น ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  
 2) ส่งจดหมายมาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตําบลบ้านหม้อ ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
 3) E-mail: phetchaburi@doae.go.th 
 4) ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3248-8055    
 5) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
 6) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด/กองนิติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
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1.6 ย้ายข้าราชการ ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาย้ายข้าราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวอลิสา  ชาตเวช ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน 
เกษตรอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ย้ายมาดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน 
เกษตรอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี    
  2. นายธีรเดช  งามกระจาย ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงาน 
เกษตรอําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงาน 
เกษตรอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
  3. นางกุลธิดา  คารมณ์ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  ย้ายไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
สํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี 850/2560 ลงวันท่ี  
11 กันยายน 2560 ท่ีแนบมาพร้อมนี้  
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1.7 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ 
และให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. นางสาววรรณฉัตร  วิเชียรฉาย ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 6584 กลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  



 
๖

2. นางสาวจันทิมา  เอ่ียมสะอาด ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 6639 กลุ่มอารักขาพืช 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี 870/2560 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2560  
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2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
    2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.1.1 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
          1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน งบประมาณ 

13,256,200 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุร ีได้รับอนุมัติ 328,500.- บาท 
ศิรประภา อาจจะไปรวมกับงานฟิวเดย์ได้ หากกรมฯ จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการเหมือนทุกปี ซ่ึงจะได้แจ้ง

รายละเอียดให้ทราบต่อไป 
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 2.1.2  งบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๑ 
  1. โครงการโรงเรยีนเกษตรกรทํานาจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 1,837,100.- บาท   
  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 1,605,400.- บาท 
  3. โครงการส่งเสริมแปลงเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิงบประมาณ 

181,200.- บาท 
  4. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงเกษตร งบประมาณ 

2,051,900 .- บาท 
 

ศิรประภา สําหรับงบประมาณ ปี 25๖๒ หากต้องการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบงาน
ของสํานักงานเกษตรจงัหวัดเพชรบุร ีเพ่ือทําโครงการเสนองบประมาณ ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด
ต่อไป 
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๒.๒ ระบบส่งเสริมการเกษตร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิมพ์เอกสารคู่มือและวิธีปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร

(Training & Visit System : T&V System) เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคน ไว้ศึกษาและดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนด ขอให้ทุกอําเภอชี้แจงเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจะจัดส่งคู่มือฯ ให้แต่ละอําเภอต่อไป 
 

วิรัตน์ สืบเนื่องจากการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ในวันท่ี 14 – 15 กันยายน 2560 ท่ีผ่านมา ซ่ึงท่ีปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 เข้าติดตาม ให้ข้อแนะนําด้วย โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้เข้ารับฟัง และได้
สรุปประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าหน้าท่ีทราบในเวทีการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสําหรับเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 ซ่ึงสรุปประเด็น ดังนี้ 
- วันจันทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอต้องมีการประชุมหารือการดําเนินงาน การปรับแผน 
การปฏิบัติงาน โดยคณะทํางานของจังหวัดจะสามารถลงไปร่วมประชุม วางแผนสนับสนุน 
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การทํางานได้ การสนับสนุนการทํางานของแต่ละอําเภอเป็นไปตามคณะทํางานท่ีจังหวัดแบ่ง
รับผิดชอบ 

  - อําเภอต้องทําแผนส่งให้จังหวัด ตามกําหนด และขอให้กําชับเจ้าหน้าท่ีทําแผนรายบุคคล 
ส่งเกษตรอําเภอ เพ่ือสรุปส่งเกษตรจังหวัด โดยให้ส่งจังหวัดภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน  
และการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันท่ี ๑ และจังหวัดวางแผนสนับสนุนสอดคล้องกัน 
กับแผนของอําเภอ ซ่ึงต้องสอดคล้องกับการขออนุญาตไปราชการด้วย 
- นักวิชาการในกลุ่มฯ /ฝ่ายฯ ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ต้องทําแผนปฏิบัติงานของตนเองส่งให้
หัวหน้ากลุ่มฯ /ฝ่ายฯ  
- กรมส่งเสริมการเกษตร จะมานิเทศงาน ปีละ ๒ ครั้ง 
- การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จะใช้กําหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ในปี ๒๕๖๑  
- เวลาประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ ควรเชิญคณะทํางานของสํานักงานเกษตรจังหวัด  

  ท่ีรับผิดชอบอําเภอ ไปร่วมด้วย 
ประธาน   - ปีนี้เน้นเรื่องแผน ให้ส่งให้ตรงเวลา ให้ผู้รับผิดชอบจังหวัด เช็คการรายงาน ทําสัญลักษณ์สี เขียว    

  เหลือง แดง และในส่วนของสํานักงานเกษตรจังหวัดต้องวางแผนให้ลงไปร่วมทํางานไม่ให้ 
  ซํ้าซ้อนกัน 
  - สรุปจากตัวชี้วัดเราอ่อนเรื่องแผน ผล การสรุปเป็นรูปเล่ม การประชาสัมพันธ์ เราต้องขับเคลื่อน 
  ในปี ๒๕๖๑ 

ชาญณรงค์   - ในเรื่องของแผน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ตามท่ีคณะจากส่วนกลางได้มานิเทศ สํานักงาน 
  เกษตรอําเภอต้องประชุมทุกวันจันทร์ ทําให้เป็นกติกา กลุ่มฯ/ ฝ่ายฯ ท่ีรับผิดชอบอําเภอ ต้องลงไป

ทุกวันจันทร์ ส่วนวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี จะไม่ลงไปในลักษณะติดตามงานแต่จะลงไปสนับสนุน 
ซ่ึงจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของจังหวัด วันศุกร์อําเภอจะสรุปผลการทํางาน   

  - แบบ Visit๑ ไม่จําเป็นต้องส่งจังหวัด ให้ส่งเฉพาะVisit๒ และทุกวันจันทร์ สามารถปรับแผนได้ 
ในทุกสัปดาห์ เม่ือปรับแผนแล้วเราจะสามารถทําตามแผนได้แม่นยําข้ึน 

ชาญณรงค์ - การประชุมทุกวันจันทร์ หากเป็นวันจันทร์ท่ีเกษตรอําเภอติดภารกิจ อําเภอก็สามารถดําเนินการ
ประชุมได้ โดยผู้ท่ีอาวุโสรองลงมาเป็นผู้ดําเนินการ  

อุไร  - ขอเสนอว่าในวันจันทร์ท่ีเกษตรอําเภอติดภารกิจ ขอให้ทีมจังหวัดเข้าร่วมในสัปดาห์อ่ืนจะดีกว่า 
สุริยา  - อําเภอต้องทํา Visit๑ ไว้ท่ีอําเภอ ให้ผู้เก่ียวข้องสามารถดูได้ 
ประธาน  - เจ้าหน้าท่ีอําเภอต้องทํา Visit๑ ทุกคน ส่งให้เกษตรอําเภอ เพ่ือสรุปเป็น Visit๒ ของเกษตรอําเภอ  
  และส่งให้จังหวัด และผู้รับผิดงานระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด จะต้องแจ้งให้ทุกกลุ่มฯ ทราบ 
   และเจ้าหน้าท่ีของทุกกลุ่มจะต้องทํา Visit๑ ส่งให้หัวหน้ากลุ่ม เพ่ือทํา Visit๒ และส่งทุกกลุ่มฯ 

ส่ง Visit๒ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดเกษตรจังหวัด จะรู้ว่า
แต่ละ อําเภอ /กลุ่มฯ ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร  

สุริยา  - ต้องกําหนดเวลาการส่ง Visit๒ ของกลุ่มฯ ฝ่ายฯ ด้วย 
  - หารือ เรื่องแนวทางการสนับสนุนงาน ว่าควรเป็นในลักษณะคณะทํางาน ตามคําสั่งท่ีมีอยู่เดิม  
  หรือควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มฯ ฝ่ายฯ โดยต้ังกลุ่มฯ ฝ่ายฯ  
  เป็นคณะทํางาน 

- แบบ Visit๑ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตําบล ทําแล้วส่งให้เกษตรอําเภอเพ่ือกําหนดเป็น Visit2 
ของอําเภอในการทํางานเป็นทีม และมีการประชุมทุกวันจันทร์เพ่ือประชุม วางแผน ปรับแผน 
และคณะทํางานของจังหวัดก็จะร่วมประชุมในวันจันทร์ เพ่ือสามารถกําหนดแนวทางการ
สนับสนุน การใช้เครื่องมือ ความรู้ ท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนงานของอําเภอได้ 
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  - การนิเทศงานในระดับจังหวัด ผู้นิเทศงาน คือ เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ ซ่ึงได้มีการกําหนด 
  แผนนิเทศงาน แต่หัวหน้ากลุ่มฯ ติดภารกิจ 
ชาญณรงค์ - การนิเทศงานน่าจะยกเลิกไป แค่วันจันทร์อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว  (Voice 1.26.57) 
สุริยา  - การนิเทศงาน ยังต้องมีเพราะเป็นระบบงาน เราวางแผนไว้แล้วก็ปฏิบัติ วางแผนให้สอดคล้อง 
  กับการทํางานของพ้ืนท่ี 
ประธาน  - การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนเป็นการนิเทศงานอยู่แล้ว พอเวลามีงานเราไม่มีเวลาลงไป 
  นิเทศงาน ซ่ึงเราทําทุกเดือนในการประชุมอยู่แล้ว  
  - ให้ทําแผนการนิเทศ 6 ครั้ง/ปี 
  - คณะนิเทศงานของจังหวัดจะไม่ลงนิเทศงาน นอกจากถ้าจําเป็นจะลง  

- การรายงานผลการนิเทศงานให้รายงานว่าดําเนินการ โดยสรุปประเด็นจากการประชุมเกษตร
อําเภอใส่ในรายงานการนิเทศงานได้เลย  

วิรัตน์  - ให้ดูให้ดีว่าการนิเทศงานมีนิยามว่าอย่างไร 
  - การประชุมก็คือการประชุม เวลากรมฯ / เขตฯ มานิเทศงาน จะเอาข้อมูลใดไปนําเสนอ   
  - แผนนิเทศงานของจังหวัดควรไปวันศุกร์ เพราะอําเภอสรุปผลการทํางานในวันศุกร์ น่าจะดีกว่า 
ประธาน  - จากการนิเทศงานของกรมฯ และเขตฯ ครั้งท่ีผ่านมาพบว่าเราอ่อนเรื่องการทําแผน เม่ือจังหวัด

แจ้งโครงการ/กิจกรรมให้อําเภอทราบ อําเภอก็ขออนุมัตินายอําเภอดําเนินการ จัดประชุม อบรม 
ดําเนินการไปเลย แบบประเมินก่อน-หลังการอบรมก็ไม่ได้บันทึก สรุปผล รายงานผล ก็ไม่ได้ทํา 
จึงเป็นจุดอ่อน ของเรา ดังนั้นถ้าเราจะนิเทศ ให้กําหนดแผน 2 เดือนครั้ง ซ่ึงประชุมเกษตรอําเภอ
ประจําเดือน เราช่วยอําเภอแก้ไขการปฏิบัติงานทุกประเด็นอยู่แล้ว  
- ไม่ต้องสนใจ ทําแผนให้ได้ 6 ครั้ง ใช้เนื้องานในการประชุมเกษตรอําเภอไปใส่ในประเด็น 
การนิเทศงาน เพราะท่ีผ่านมาทุกจังหวัด ก็เป็นเหมือนกันหมด ไม่สามารถลงไปนิเทศงานได้ (1.33.16)   
- งานท่ีเราต้องดําเนินการมีหลายด้าน เช่น 1) การบูรณาการกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดเพชรบุรี  ในวันพฤหัสบดี 
สัปดาห์ท่ี 2 และ 3 2) การดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) 3) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนการปฏิบัติงาน 

วิรัตน์  - การนิเทศงานต้องมีการวางแผนและการลงนิเทศงาน ถ้าหัวหน้ากลุ่มไม่ว่างท่ีอําเภอจะได้ 
  มีการสรุปผลการนิเทศรายงาน  
ประธาน  - ไม่ต้อง ให้ทําตามท่ีประธานสั่ง ทําแผนตามแบบ Visit 1, Visit 2 ของแต่ละระดับท้ังระดับตําบล  
  อําเภอ รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มฯ  
  - ให้อําเภอส่งเป็นหนังสือราชการ พร้อมส่งอีเมล์มาให้จังหวัดและเก็บหลักฐานใส่แฟ้มของอําเภอ 

ให้พร้อมตรวจสอบได้ ท้ังนี้ ต้องส่งอีเมล์ให้จังหวัดภายในวันท่ี 25 แล้วเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
ของจังหวัดแจ้งเวียนกลุ่มฯ /ฝ่ายฯ ให้เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นําข้อมูล  
ไปทําแผน และการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆต่อไปได้ 
- การนิเทศงานไม่ต้องห่วง ไม่ได้เป็นตัวชี้วัด นิเทศในท่ีประชุม วางแผน 6 ครั้ง เอาผลการประชุม 
สรุปใส่ในรายงานการนิเทศงาน 
- ให้อําเภอดูการสั่งการ การประสานงานทาง SSNET เช็คอีเมล์ และ Line ของจังหวัด  
แล้วดําเนินการด้วย  
- เน้นหนักสัปดาห์ท่ี 2, 3 ในการเน้นลงไปทํางานให้เป็นรูปธรรมให้ได้ โดยเฉพาะงานแปลงใหญ่  
และ งาน ศพก. รวมท้ังเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ฝากอําเภอบ้านแหลม และอําเภอเมืองเพชรบุรี เรื่องการข้ึนทะเบียนนาเกลือด้วย 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร                                  
     ไม่มี 

            

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
     ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

5. กลุ่มอารักขาพืช 
5.1 สรุปการรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ 4 ชนิด  ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี  

24 สิงหาคม – 21 กันยายน 2560 ดังนี ้
1. เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง  มีพ้ืนท่ีปลูก  635 ไร่  ไม่มีพ้ืนท่ีการระบาด 

 2. เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล   มีพ้ืนท่ีปลูก  171,372 ไร่  มีพ้ืนท่ีการระบาด  7  ไร่ มีพ้ืนท่ีการระบาด 7 ไร่ 
 3. หนอนหัวดํามะพร้าว     มีพ้ืนท่ีปลูก  15,753 ไร่  มีพ้ืนท่ีการระบาด 859 ไร่ คงท่ีจากเดือนท่ีแล้ว  

 4. แมลงดําหนามมะพร้าว  มีพ้ืนท่ีปลูก  15,753 ไร่  มีพ้ืนท่ีการระบาด 297 ไร่ คงท่ีจากเดือนท่ีแล้ว 
(ตามเอกสารแนบ 1) 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

5.2 สรุปรายงานแปลงสํารวจสถานการณ์ศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (เอกสารแนบ 2) 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

5.3 โครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบผสมผสานครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการมี
ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ขอให้อําเภอดําเนินการ 
     - รายงานแบบข้อมูลการปล่อยแตนเบียนบราคอน (ตามเอกสารแนบท่ี 3) 
      - รายงานผลการดําเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน (รายงานออนไลน์) ทุก 15 วัน ในระบบ 
coconut.doae.go.th   (ตามเอกสารแนบท่ี 4) 
         - ตารางการผลิตและปล่อยแตนเบียนบราคอน (ตามเอกสารแนบท่ี 5) 
         - รายงานการสํารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว ทุกวันท่ี 5,20 ของเดือนและรายงานผ่าน
ระบบ coconut.doae.go.th 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

๖. นําเสนอผลการดําเนินงานในเดือนท่ีผ่านมา 
๖.๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มีกลุ่มฯ /ฝ่ายฯ นําเสนอผลการดําเนินงาน ได้แก่  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มอารักขาพืช 
๖.๖ สํานักงานเกษตรอําเภอ มีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีนําเสนอผลการดําเนินงาน ได้แก่ แก่งกระจาน  

เขาย้อย ชะอํา บ้านแหลม หนองหญ้าปล้อง 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
        



 
๑๐

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. ประชุมเกษตรอําเภอ ประจําเดือนตุลาคม 2560 ตรงกับวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

 2. ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด ประจําเดือนตุลาคม ตรงกับวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.30 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  ถนนเพชรเกษม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 3. ข้อแนะนํา การส่ังการ และการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
 

ประธาน  - การปรับปรุงอาคาร สํานักงาน บ้านพัก ให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปทําเรื่องถึงสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือขอให้มาช่วยออกแบบวางท่อระบายน้ําบริเวณจากสํานักงาน
เกษตรออกสู่ถนน แล้วทําเรื่องของจังหวัดต่อไป 

  - โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
  ขอให้สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีร้องเรียน กับกลุ่ม/ชุมชน และคณะกรรมการ โดยขอให้มีรายงาน 
  การประชุมไว้เพ่ือการชีแจงด้วย  

 - การจัดงานมหกรรมด้านการเกษตร ขอให้ระมัดระวัง ทํางานอย่างรัดกุม โดยเฉพาะการจัดทํา
ข้อกําหนดการจ้างงาน ขอให้ดูบทเรียนจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตัวอย่างด้วย 

สําเนา  - ฝากอําเภอดูข้อมูลในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ว่าจะมีกลุ่มไหนสามารถมาร่วมงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับงบประมาณและจะดําเนินการในปี 2561 นี ้

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ประธาน ขอบคุณทุกคนท่ีมาร่วมประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา 17.45 น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ        สุริยา  ศรีนาโค   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   (นายสุริยา  ศรีนาโค) 

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 
 
 

ลงชื่อ         วิรัตน์  สว่างลาภ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวิรัตน์  สว่างลาภ) 

                                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 


